



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

# บึกบึนเบิก สดวันกักตัว

**ไม่เว้นกลุ่มพิเศษ  
ทั่วโลกก็ยังวิกฤติ  
วันเดียวคิด3แสน**

ยังพุ่งไม่หยุด ยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต  
จากโควิด-19 โดยเฉพาะติดเชื้อวันเดียว  
ลิวถึงกว่า3 แสนราย **★ มีต่อหน้า 11**



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

**บิกป็อกเบรก ☆ ต่อจากหน้า 1**  
 โลกกระทบไวรัสผจญภูษาอะวาดไม่หยุด "ทรัมป์" กลับไปทำงานแล้ว คุบโวกการติดไวรัสเสมือนได้พรจากพระเจ้า ทำให้รู้ว่ายาด้านไวรัสของสหรัฐฯแท้จริงและอยากแจกฟรีย้านแก่ชาวอเมริกัน 5 เมืองหลักของฝรั่งเศสถูกประกาศเป็นพื้นที่แพร่ระบาดสีแดงไม่แพ้กรุงปารีส เยอรมนีก็หนักหน่วง อาจควบคุม

ผู้ติดเชื้อไม่อยู่ส่วนญี่ปุ่นเตรียมยกเลิกการห้ามเดินทางไป 10 ประเทศ เมียนมาขังอ่วมอรัย ผู้ติดเชื้อเพิ่มไม่ลด เช่นเดียวกับฟิลิปปินส์ หมอแม่สอดอุปพรมลุยตรวจหาเชื้อโควิดจากคนขับรถชาวเมียนมาป้องกันการแพร่เชื้อข้ามแดน บิกป็อกย้านักท่องเที่ยวกลุ่มพิเศษที่จะเข้าไทยต้องกักตัว 14 วันไม่ลด

ชาวโลกยังระทมกับโรคโควิด-19 ที่ยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตยังพุ่งทะยานขึ้นเรื่อยๆ ในทุกวัน โดยเมื่อวันที่ 8 ต.ค. ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มเป็น 36.4 ล้านคน ถือเป็นการติดเชื้อในวันเดียวทั่วโลก 343,386 คน ทำสถิติสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มการแพร่ระบาดในเดือนม.ค. เสียชีวิตรวมกว่า 1.06 ล้านคน สหรัฐอเมริกาจุดศูนย์กลางการระบาดอันดับ 1 ของโลก มียอดผู้ติดเชื้อรวมเพิ่มเป็น 7.8 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 217,000 คน ตามด้วยอันดับ 2 อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อรวมกลายเป็น 6.9 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 106,000 คน และอันดับ 3 บราซิล ยอดผู้ติดเชื้อรวมทะลุ 5 ล้านคนอย่างเป็นทางการ เสียชีวิตรวมกว่า 149,000 คน

ด้านทำเนียบขาวสหรัฐฯเปิดเผยว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้กลับเข้าทำงานตามปกติในห้องทำงานรูปไข่ แม้เพิ่งถูกตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 เมื่อ 6 วันก่อน แต่คณะทำงานยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ที่ห้องทำงานร่วมกับผู้นำสหรัฐฯถูกลดจำนวนให้เหลือเท่าที่จำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

ขณะที่นายแพทย์ฌอน คอนเลย์ หมอประจำตัวนายทรัมป์เปิดเผยผลตรวจเลือดของนายทรัมป์ช่วงต้นสัปดาห์ว่า มีภูมิคุ้มกันต่อผู้ไวรัสโควิด ตลอดวันที่ผ่านมาไม่มีไข้และไม่จำเป็นต้องให้ออกซิเจน ต่อมา นายทรัมป์ประกาศผ่านคลิปวิดีโอว่า การที่ตัวเองติดไวรัสนั้น เปรียบเสมือนพรจากพระเจ้าทำให้รับรู้ว่ายาด้านไวรัสของสหรัฐฯมีประสิทธิภาพเช่นไร และอยากจัดหายาเหล่านี้ให้ประชาชนฟรี ไม่ต้องเสียเงินที่ฝรั่งเศสรัฐบาลได้ประกาศให้เมืองหลักอีก 5 เมือง ได้แก่ ลีลล์ ลียง เกรโนเบิล แชนต์-เอเดียน ตูลูส เป็นพื้นที่แพร่ระบาดสีแดง เช่นเดียวกับเมืองท่องเที่ยวมารกเซยและกรุงปารีสหลังพบอัตราการติดเชื้ออยู่ที่ 250 คนต่อประชากร 100,000 คน ที่อิตาลี นายจูเซปเป คอนเต นายกรัฐมนตรีอิตาลี ใช้นาตราการบังคับให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ ไม่จำเป็นต้องสวมก็ต่อเมื่ออยู่ในบ้านส่วนตัว

ที่เยอรมนี สถาบันโรคติดต่อโรเบิร์ต คอช หรืออาร์เคไอ ออกแถลงการณ์เตือนว่า สถานการณ์แพร่ระบาดในเยอรมนีอาจถึงขั้นควบคุมไม่อยู่และ

มีความเป็นไปได้ที่ยอดผู้ติดเชื้อรายวันอาจมีมากกว่า 10,000 คน หลังเห็นข่าวประชาชนเริ่มปล่อยปลະละเลย กระทรวงสาธารณสุข รายงานเมื่อวันที่ 8 ต.ค. ว่า พบผู้ติดเชื้อในวันเดียว 4,058 คน ทำสถิติสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย. ขณะที่นายเยนส์ สปาห์น เปิดเผยว่าผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ในขณะนี้เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มีความเชื่อว่าโรคนิดนี้ไม่อันตราย

ส่วนหนังสือพิมพ์โยมิอูริของญี่ปุ่นเปิดเผยว่า รัฐบาลญี่ปุ่นวางแผนจะยกเลิกมาตรการห้ามชาวญี่ปุ่นเดินทางไปยังต่างประเทศบางส่วนภายในเดือน พ.ย. เบื้องต้นมีรายงานว่ารายชื่อประเทศที่กำลังถูกพิจารณา มีทั้งหมด 12 ประเทศและเขตปกครอง อาทิ จีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม นอกจากนี้ รัฐบาลยังพิจารณาให้นักธุรกิจญี่ปุ่น หรือนักธุรกิจผู้ถือวีซ่าระยะยาว ยกเว้นการกักตัว 14 วัน ทั้งนี้ ยอดผู้ติดเชื้อรวมในกรุงโตเกียวอยู่ที่ 28,869 คนตามด้วยนครโอซากาติดเชื้อรวม 10,950 คน

วันเดียวกันสำนักข่าวอิรวดี รายงานอ้างการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขเมียนมาว่า ในช่วง 9 วันที่ผ่านมา ทางกระทรวงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากกว่า 10,000 คน เมื่อวันที่ 8 ต.ค.พบผู้ติดเชื้อวันเดียวกว่า 1,400 คน ส่งผลให้ยอดติดเชื้อรวมของเมียนมาเพิ่มเป็น 21,438 คน เสียชีวิตรวม 510 คน ขณะที่ฟิลิปปินส์ ชาติติดเชื้อมากเป็นอันดับ 1 ของอาเซียนพบผู้ติดเชื้อในวันเดียว 2,363 คน ติดเชื้อรวมเพิ่มเป็น 381,869 คน เสียชีวิตรวม 6,069 คน

ทางด้านสถานการณ์ในไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่มีรัฐบาลนำร่อง 5 จังหวัด ให้เป็นพื้นที่กักกันตัวของนักท่องเที่ยวกลุ่มพิเศษเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ว่าขณะนี้ยังไม่เปิด เพราะเพิ่งประชุมวันที่ 7 ต.ค. ต้องไปคุยในรายละเอียดก่อน โดยพื้นที่ต้องพร้อมและมีมาตรการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาประชาชนจะได้ไม่วิตกกังวล พื้นที่ใดจะเปิดรับนักท่องเที่ยวถือว่าพิเศษจะต้องมีความพร้อม การรับนักท่องเที่ยวกลุ่มพิเศษไม่น่ากลัว เนื่องจากนักท่องเที่ยวเหล่านี้จะต้องกักตัว 14 วัน จึงออกไปได้และยังไม่มีการลดเวลากักตัว เพราะยังเป็นแค่แนวคิดที่จะพิจารณา ยังไม่ได้ข้อยุติเราต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่

ขณะที่ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความพร้อมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาว่า อยากให้ความมั่นใจกับประชาชนในเรื่องการเตรียมความพร้อมระบบการแพทย์ ตั้งแต่การตรวจคัดกรองการควบคุมป้องกันโรค ที่มีการเพิ่มทีมสอบสวนโรค 8 เท่า ในส่วนของยา เวชภัณฑ์ต่างๆ และอุปกรณ์





ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

ป้องกันตัว องค์การเภสัชกรรมและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เตรียมพร้อมไว้แล้ว ส่วนเรื่องเตียงสถานพยาบาลทั่วประเทศมีมากกว่า 20,000 เตียง ใน กทม.รองรับได้ 230-400 คน ต่อวัน ทั่วประเทศรองรับได้ 1,000-1,740 คนต่อวัน

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ มี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมรับทราบการขับเคลื่อน การดำเนินงานกิจการและกิจการด้านการศึกษา ใน สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 โดยกิจกรรม ด้านกีฬา ที่มีแผนจะจัดขึ้นตั้งแต่เดือน ต.ค.68 เป็นต้นไป อาทิ กิจกรรมวิ่ง Thailand By UTMB2020 ๓ ค่ายอินทนนท์ ซึ่ง พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติที่จะเกิดขึ้นในไทยจะต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างรัดกุม

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จตรตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงกรณี ที่สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงตำรวจล่าปลงถูกอบเบียดเบียน โควิด ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการให้กองบัญชาการภาค เร่งทำรายงานข้อเท็จจริงขึ้นมาพิจารณา รวมถึงตั้ง ชุดจเรตำรวจตรวจสอบเรื่องนี้แบบคู่ขนาน มีระยะเวลา กำหนดให้ ได้ข้อสรุปภายใน 10 วัน นับตั้งแต่ ออกคำสั่งเมื่อ 6 ต.ค. เชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การกระทำ ความผิดเป็นขบวนการ แต่เป็นความผิดรายบุคคล หากพบว่าใครเข้าข่ายการกระทำผิดจะสรุป ส่วนลงให้ ป.ป.ท. ซึ่มีความผิดตาม ม. 157 ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับงบกลางจากรัฐบาล มา 2,521 ล้านบาท และมีภารกิจพิจารณาจัดสรร งบประมาณตามที่แต่ละกองบัญชาการเสนอมา ส่วน ที่มีตำรวจชั้นผู้น้อยใน สก.เมืองลำปาง ให้ข้อมูลว่า เริ่มมีการสร้างพยานหลักฐานเท็จ เพื่อหลบเลี่ยง การตรวจสอบ ในส่วนนี้มั่นใจว่าน่าจะมีพยานหลักฐาน เพียงพอเอาผิดได้

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก อ.แม่สอด จ.ตาก ว่า หลังจากที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางกลับจากประเทศ เมียนมา โดยใช้ช่องทางสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 แล้วพบว่าติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย และเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ตาก ต่อมา พญ.ณัฐกานต์ ชื่นชม หัวหน้างานระบาดวิทยาโรงพยาบาลแม่สอด ได้นำคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ไปตรวจหาเชื้อโควิด ผู้ขับขีรถยนต์ขนส่งสินค้าที่เข้ามาจากจังหวัดเมียวดี ที่บริเวณเชิงสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา เพื่อ

ป้องกันการแพร่เชื้อทั้งสองฝั่ง มีเจ้าหน้าที่ตรวจคน เข้าเมืองจ.ตากที่ประจำด่านและเข้าเวรช่วงที่นักท่องเที่ยว ไทยเดินทางเข้ามา หากมีมาตรวจหาเชื้อกันหลายคน นายชัยพฤกษ์ ธีรธนารักษ์ นายอำเภอแม่สอด กล่าวว่า คนไทยที่ประสงค์จะข้ามแดนกลับประเทศ ถึงแม้จะข้ามไปเมียนมาแบบผิดกฎหมายแต่ขอให้ข้ามมาถูกกฎหมายทางด่านพรมแดน โดยเสียค่าปรับ ทั้งฝั่งไทยและฝั่งเมียนมาไม่เกิน 1,500 บาท และขอให้ความร่วมมือกับทางราชการเพื่อตรวจหาเชื้อ ที่เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองกำกับการสืบสวนสอบสวน กองบังคับการตรวจคนเข้า เมือง 5 ร่วมกับ ตม.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ เข้าตรวจค้นบ้าน 2 หลังในหมู่บ้าน จัดสรรแห่งหนึ่งที่ ต.ฟ้าฮ่าม พบชาวจีน 19 คน เป็นชาย 15 คน หญิง 4 คน มีหนังสือเดินทาง 10 คน แต่มีการประทับตราออกจากราชอาณาจักรไปแล้ว อีก 9 คน ไม่มีหนังสือเดินทาง ทั้งหมดให้การว่า หลบหนีเข้าไทยมาทางช่องทางธรรมชาติที่จังหวัด เชียงราย แล้วนั่งรถมาเชียงใหม่ จึงจับกุมและนำไป ให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง ตรวจหา เชื้อ โควิด-19 ก่อนส่งตัวเข้าเรือนจำจังหวัดเชียงใหม่



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 หน้าที 12

## ผลิตภัณฑ์บำบัดกัญชาขึ้นบัญชียาหลัก

เมื่อวันที่ 8 ต.ค. ที่องค์การเภสัชกรรม (อก.) อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวเปิด “โครงการปลูกกัญชาทางการแพทย์ในรูปแบบโรงเรือน (Greenhouse)” ว่า การปลูกกัญชาทางการแพทย์ในรูปแบบโรงเรือนมาตรฐานเมล็ดคัดเกรด เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ของ อก. เป็นการกระตุ้นสังคมให้เห็นความสำคัญของการนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งขณะนี้ พ.ร.บ.ยาเสพติด อยู่ในขั้นตอนพิจารณาของกฤษฎีกาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร และ สธ. จะออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากกัญชาซึ่งไม่ได้ถูกจัดเป็นยาเสพติด จึงปลดล็อกได้เร็วกว่า คาดว่าจะใช้ได้ภายในปี 2563

ด้าน นพ.โสภณเมฆธนา ประธานกรรมการ อก.กล่าวว่า ขณะนี้โครงการสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ของ อก. อยู่ในระยะที่ 2 เพื่อขยายกำลังการผลิต โดยขยายพื้นที่การเพาะปลูกแบบระบบปิดเพิ่มอีก 1,700 ตารางเมตร ที่ อก. คลอง 10 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นอกจากนี้ ได้สร้างโรงเรือนพร้อมติดตั้งเทคโนโลยีระบบการเพาะปลูกอีก 4 โรงเรือนที่ อก. อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ระยะต่อไปจะผลิตระดับอุตสาหกรรมมุ่งเน้นความร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชน ขณะที่ นพ.วิฑูรย์ คำนวณวิบูลย์ ผอ. อก. กล่าวว่า การปลูกกัญชาทางการแพทย์ในรูปแบบโรงเรือนและกลางแจ้ง บนพื้นที่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี เป็นระดับกึ่งอุตสาหกรรม รองรับการผลิตกัญชาได้ประมาณ 1,300 ต้นต่อปี เน้น 8 สายพันธุ์คุณภาพสูงที่จำเป็นทางการแพทย์ ทั้ง CBD เค้น THC เค้น CBD : THC (1:1) และสายพันธุ์ไทย

ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พัฒนาระบบฐานข้อมูลรองรับการบันทึกข้อมูลการใช้ยา กัญชาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์อย่างเป็นระบบและเป็นมิตรกับผู้ใช้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นเพียงพอ สำหรับการเสนอบรรจุตำรับยา กัญชาในบัญชียาหลักแห่งชาติให้ได้ภายในปี 2564 ซึ่งจะช่วยให้ทราบปริมาณความต้องการใช้ยา กัญชาที่ชัดเจน เกษตรกรก็จะสามารถวางแผนการปลูกกัญชาให้สามารถป้อนวัตถุดิบ กัญชาได้.

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 หน้า 1

**บัตรคนจนเฮ**  
**รับ 500 'เพิ่มกำลังซื้อ'**  
**สธ.หนุนเปิดประเทศ**  
**หมอไทยพร้อมสู้โควิด**

“จเรตำรวจ” ยอมรับ มีการอมเบี่ยงเคียงโควิด  
จริง เชื่อไม่ใช่ทำกันเป็นขบวนการแค่เป็นราย  
บุคคล หากพบใครเอี่ยวส่ง ป.ป.ช. ฟัน 157 ยัน  
ตร.ไม่มีนโยบายคืนเงินทอน ◆ อ่านต่อหน้า 11



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

**บัตรคนจน □ ต่อจากหน้า 1**

“สภ.ค.” ผวา สภาวุฒิสภาตรวจโควิดรักษาหาย เดินทางเข้าไทยตรวจเจอเชื้อซ้ำ เผยคิดเชื้อใหม่ 7 ราย มาจากสหรัฐ-อินเดีย-ยูเออี-ฮังการี-เนเธอร์แลนด์-คูเวต “สธ.” หนุนเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว เพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อ ขอเชื้อมือแพทย์ไทยเตรียมพร้อมทุกด้าน ขณะที่ใครถือบัตรคนจน เสกเงินได้แล้ว “กรมบัญชีกลาง” โอนเข้าคนละ 500 บาท

เมื่อวันที่ 8 ต.ค. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดในไทย ว่า วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ 7 ราย มาจากสหรัฐ 1 ราย เป็นชายชาวอเมริกันอายุ 61 ปี อาชีพพนักงานสถานบันเทิง เดินทางมาถึงไทยวันที่ 19 ก.ย. เข้าพักในสถานกักกันที่กรุงเทพฯ ตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการ รายที่ 2 มาจากอินเดีย 1 รายเป็นหญิงไทยอายุ 25 ปี เดินทางมาถึงไทยวันที่ 25 ก.ย. มีอาการไอ เข้าพักในสถานกักกัน กทม. รายที่ 3 มาจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) เป็นหญิงไทยอายุ 23 ปี เดินทางถึงไทยวันที่ 25 ก.ย. เข้าพักในสถานกักกันรัฐ จ.ชลบุรี ตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการ

รายที่ 4-5 มาจากประเทศฮังการี เป็นชายไทยอายุ 52 ปี อาชีพรับจ้าง เดินทางออกจากประเทศเนเธอร์แลนด์มาถึงไทยวันที่ 1 ต.ค. เข้าพักในสถานกักกัน จ.ชลบุรี ตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการ อีกรายเป็นหญิงไทยอายุ 45 ปี อาชีพพนักงานนวด ออกจากประเทศเนเธอร์แลนด์ เดินทางมาถึงไทยวันที่ 1 ต.ค. เข้าพักในสถานกักกัน จ.ชลบุรี ตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการ รายที่ 6 มาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นหญิงไทยอายุ 34 ปี อาชีพรับจ้าง มาถึงไทยวันที่ 1 ต.ค. เข้าพักสถานกักกันโน จ.ชลบุรี ตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการ และรายที่ 7 มาจากประเทศคูเวต เป็นหญิงชาวคูเวตอายุ 45 ปี มีประวัติเคยป่วยโควิดเมื่อเดือน ก.ค. เดินทางมาถึงไทยวันที่ 5 ต.ค. เข้าพักในสถานกักกันที่กรุงเทพฯ ตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการ ขณะนี้มียอดผู้ป่วยสะสม 3,822 ราย รักษาหาย 3,439 ราย ยังอยู่ใน รพ. 124 ราย และเสียชีวิตรวม 59 ศพ

ด้าน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เปิดเผยถึงการเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจที่วีซ่าพิเศษใน 5 จังหวัดนำร่อง ว่าขณะนี้ยังไม่ระบุว่าเป็นจังหวัดอะไร ต้องคุยในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง แต่ได้ขั้วพื้นที่ต้องพร้อมและมีมาตรการเข้ม เพื่อให้ประชาชนวิตกกังวล โดยนักท่องเที่ยวต้องกักตัว 14 วันตามมาตรการ สธ.

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า เราจำเป็นต้องเปิดประเทศ เข้าใจมีความเห็นแตกต่างแต่ทุกคนถ้าเอาผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งคือประเทศและเศรษฐกิจเดินหน้าไปได้ คนอยู่ได้ มีงานทำ หรืออาจจะมีการติดเชื้อบ้างแต่เล็กน้อย ขอให้มั่นใจความพร้อมระบบการแพทย์ โดยให้เตรียมเตียงทั่วประเทศกว่า 2 หมื่นเตียง อย่างไรก็ตามขอให้อย่าการ์ดตก

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.วิสันุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงตำรวจในหลายพื้นที่ถูกกม.เบี่ยงเลียงโควิด ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างให้กองบัญชาการแต่ละภาคเร่งทำรายงานข้อเท็จจริงขึ้นมา รวมถึงตั้งชุดเรตำรวจตรวจสอบเรื่องนี้แบบคู่ขนาน มีระยะ

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

เวลาที่กำหนดให้ซื้อสรุปภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค. เชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การกระทำผิดเป็นขบวนการ แต่เป็นความผิดรายบุคคล หากพบว่าใครเข้าข่ายการกระทำผิด จะสรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งดูความผิดตามมาตรา 157 ต่อไป

พล.ต.อ.วิฑูรย์ ระบุว่า คร.ได้รับงบกลางจากรัฐบาลมาจำนวน 2,521 ล้านบาท แบ่งเป็นหลายส่วนโดยแต่ละกองบัญชาการที่มีภารกิจด้าน การจัดเตรียมวัสดุทางการแพทย์ จัดทำแผนเสนอมาเพื่อเบิกจ่าย โดย คร. จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณไปตามที่แต่ละกองบัญชาการเสนอมา โดยเบี่ยงเบนการตั้งค่าน้ำดื่มขวดละ 60-70 บาท วันละไม่เกิน 7 ขม.ต่อวัน แต่ไปไม่ถึงตำรวจที่ทำงานจริง โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. สั่งให้หน่วยที่มีหน้าที่เบิกงบประมาณทั้งหมด ไปตรวจสอบว่าการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบถูกต้องหรือไม่ และมีชุดทำงานของจเรตำรวจลงไปตรวจสอบคู่ขนานกัน การเรียกเงินเบี่ยงเบนค่าน้ำดื่มไปชื้อของของ คร.แน่นอน เบื้องต้นจากที่ได้รับฟังมาจะทำให้ลักษณะโอนเงินให้ก่อน และให้ตำรวจจ่ายเงินมาคืนบางส่วน หากตรวจสอบมีเหตุการณ์ทอนเงินเกิดขึ้นจริง ถือว่าเป็นเรื่องทุจริตต้องมีผู้รับผิดชอบ

จเรตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยแพร่สำนวนขั้นผู้ต้องหาใน สก.เมืองลำปาง ออกมาแล้วมีการคืนเงินทอนนั้น อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังจากเรื่องนี้เป็นข่าวขึ้นมาอาจมีความพยายามตักแตงบัญชี หรือใช้วิธีการปิดอำพรางการกระทำ เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบ ส่วนนั้นมั่นใจว่าน่าจะมีพยานหลักฐาน

เพียงพอเอาผิดได้ สำหรับการแทรกพยานเอกสารหลักฐานทางการเงินหรือการเรียนทางโซเชียลมีเดีย จะมีฝ่ายตรวจสอบรวบรวมข้อมูลดังกล่าว มาให้จเรตำรวจพิจารณา และยังเปิดรับเรื่องราวร้องทุกข์ทางช่องทางต่าง ๆ ด้วย

ขณะที่ น.ส.วิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า วันนี้ได้ออนไลน์โครงการเพิ่มกำลังซื้อ ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านคน คนละ 500 บาท เป็นเวลา 3 เดือนแล้ว โดยปกติผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้ไม่เกิน 3 หมื่นบาทต่อปี จะได้เดือนละ 300 บาท เพิ่มเป็น 800 บาท ส่วนผู้ถือบัตรฯ มีรายได้เกิน 3 หมื่นบาทต่อปี จะได้เดือนละ 200 บาท เพิ่มเป็น 700 บาท ซึ่งเงินที่ได้คือเอาไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุค้ำเพื่อเกษตรกรได้เท่านั้น

ที่ จ.เชียงใหม่ ตำรวจ ตม.ร่วมกับ สร.เชียงใหม่ เข้าจับกุมชาวจีน 19 คน เป็นชาย 15 คน หญิง 4 คน หลังลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยจับกุมได้ที่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งใน ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จากนั้นนำตัวทั้งหมดไปกักตวงหาเชื้อโควิด ก่อนส่งไปกักตัวในพื้นที่ที่จัดไว้เป็นเวลา 14 วัน เพื่อผลัดกันออกนอกประเทศต่อไป

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานสถานการณ์ ว่า ขณะนี้ทั่วโลกป่วย 36.15 ล้านคน เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 1,052,602 ศพ โดยเฉพาะประเทศเมียนมาพบติดเชื้อใหม่ 1,400 ราย รวมยอดสะสม 21,433 ราย เสียชีวิต 39 ศพ รวมเป็น 510 ศพ เยอรมนีติดเชื้อใหม่อีก 4,058 ราย รวม 310,144 ราย เสียชีวิต 9,578 ศพ สาธารณรัฐเช็กป่วยรายวัน 5,335 ราย รวมยอด 85,360 ราย และเสียชีวิต 829 ศพ.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

**สธ.วางระบบสู้โควิด**  
**หลังเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว**  
**เพิ่มทีมสอบสวนโรค3เท่า**  
**จัด2หมื่นเตียง-ยาเวชภัณฑ์**  
**มท.ยืนยันต้องกักตัว14วัน**  
**ไทยป่วยใหม่7คนมาจากตปท.**

ไทยพบป่วยใหม่จาก 6 ปท.รวม 7 ราย ยอดติดเชื้อสะสม 3,622 ราย ด้าน “สธ.” เตรียมพร้อมระบบรับมือโควิด-19 ระบาด หลังเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยววีซ่าพิเศษ ย้ำทุกจว. วางระบบแพทย์ ยาเวชภัณฑ์ไว้พร้อม โดยเพิ่มทีมสอบสวนโรคขึ้น 3 เท่า เต็ม 20,000 เตียง กำชับอสม.ตั้งการ์ดสูงไว้ ด้านมท.1 ยืนยันนักท่องเที่ยววีซ่าพิเศษที่เข้ามาต้องกักตัว 14 วัน ข้อเสนอลดเวลากักตัวยังไม่มีการพิจารณา โดยพื้นที่ไหน จะเปิดรับได้ต้องมีความพร้อม ลั่นทุกจว.ต้องใช้งบกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้า

➡ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 11



# มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

## โควิด-19

ให้โปร่งใส คาดโทษเจอทุจริตพันทั้งวินัย อาญา  
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ศูนย์บริหาร  
สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 รายงานสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
หรือโควิด-19 ในประเทศไทยว่า มีผู้ป่วย  
ใหม่ 7 ราย รวมจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม  
3,622 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ  
2,445 ราย และอยู่ในสถานกักกันโรคของรัฐ  
(State Quarantine) 684 ราย รักษาหาย  
ป่วย 3,439 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล  
(รพ.) 124 ราย เสียชีวิตสะสมยังคงที่ 59 ราย

### ไทยป่วยใหม่ 7 ราย จาก 6 ปท.

ทั้งนี้ ในจำนวนผู้ป่วยสะสม  
3,622 ราย รักษาในกรุงเทพมหานคร  
(กทม.) และนนทบุรี 1,980 ราย ภาคเหนือ  
96 ราย ภาคกลาง 690 ราย ภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือ 112 ราย ภาคใต้ 744 ราย  
สำหรับผู้ป่วยใหม่ 7 ราย เดินทางมาจาก  
6 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 1 ราย  
อินเดีย 1 ราย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  
1 ราย อังกฤษ 2 ราย เนเธอร์แลนด์ 1 ราย  
และกัวเตมา 1 ราย

### สธ.ยืนยันเตรียมพร้อมรับมือเปิดปท.

ด้านนพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดี  
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  
(สธ.) กล่าวถึงกรณีประชาชนเป็นห่วง  
การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ  
เกรงทำให้เกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19  
ระลอกใหม่ ว่า วันนั้นเป็นไปไม่ได้ที่เราจะ  
คงตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศไว้ที่ศูนย์ราย  
ตลอดไป เราจำเป็นต้องเปิดประเทศ เพื่อให้  
ประเทศเดินทางไปได้ คนในสังคมอยู่ได้  
มีงานทำ ไม่ใช่ไม่มีงานทำ ซึ่งอาจทำให้  
เราเจอเกิดการติดเชื้อบ้างเล็กๆ น้อยๆ  
หากทุกคนร่วมมือป้องกันประเทศจะ  
สามารถเดินทางต่อไปได้อย่างสมดุลทั้ง  
สุขภาพ และเศรษฐกิจ ในส่วนนี้ สธ.  
อยากให้ความมั่นใจกับประชาชน เรื่อง  
เตรียมความพร้อมระบบการแพทย์รองรับ  
ตั้งแต่ตรวจจับควบคุมป้องกันโรค

### เพิ่มสอบสวนโรคเท่า-2หมื่นเตียง

นพ.สมศักดิ์กล่าวต่อว่า กรมควบคุมโรค  
เตรียมความพร้อม ทั้งเพิ่มทีมสอบสวน  
โรคขึ้น 3 เท่า เร็ว ยา เวชภัณฑ์และ  
อุปกรณ์ป้องกันตัว องค์การเภสัชกรรม  
และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
(อย.) เตรียมความพร้อมไว้แล้ว ส่วนเรื่อง  
เตียงทั่วประเทศมีมากกว่า 20,000 เตียง  
คนไข้อาการหนักอยู่ห้องไอซียู โดยตัวเลข  
การระบาดรอบแรก คนไข้นอนไอซียู  
พบนอนเฉลี่ยประมาณ 17 วัน ดังนั้น  
การเตรียมพร้อมครั้งนี้ ในกทม.รองรับได้  
230-400 คนต่อวัน ขณะที่ทั่วประเทศ  
รองรับได้ 1,000-1,740 คนต่อวัน

### กำชับอสม.ทั่วประเทศตั้งการ์ดสูง

อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวด้วยว่า  
วันนี้เรายกระดับทางการแพทย์รองรับ และ  
ถ้าเราร่วมกันทั้งการแพทย์ และประชาชน  
ต้องบอกว่าการแรกที่เราระงับได้ เพราะ  
ความไว้นั้นเชื้อโรคที่ประชาชนมีให้แพทย์  
และแพทย์มีให้ประชาชน ช่วยกัน ป้องกัน  
ทุกอย่าง เชื่อว่าเราจะผ่านไปได้ในการ  
ปกป้องประเทศให้สามารถเดินทางไปได้  
ปลอดภัย พร้อมขออย่าให้ประชาชนที่เดิน  
ทางออกนอกบ้าน ต้องใส่หน้ากากอนามัย  
ติดตัวตลอดเวลา ซึ่งกระทรวงได้ย้ำให้  
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  
(อสม.) ตั้งการ์ดสูงเห็นอะไรผิดปกติ  
โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนติดเมียนมา ถ้า  
พบคนแปลกหน้า ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ใน  
พื้นที่ทันที ทั้งนี้ ที่เราเตรียมความพร้อม  
ไว้มาก ไม่ได้หมายความว่าอยากให้มีผู้  
ป่วยมาก แต่อย่างที่เราอนุทิน ชาญวีรกูล  
รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข  
ระบุคือ การเตรียมทุกอย่างให้พร้อมรับมือ  
แต่ก็หวังว่าเราจะรอด

ด้านนพ.โสภณ เมฆธน ประธาน  
กรรมการองค์การเภสัชกรรม (บอร์ด อภ.)  
กล่าวว่า ในส่วน อภ.เตรียมความพร้อม  
ต่างๆ แล้ว ทั้งหน้ากากอนามัย หน้ากาก  
N95 และชุด PPE เพราะจากประสบการณ์  
ช่วงแรก ทำให้มีปัญหาคาดแคลน แต่ปัจจุบัน  
ผลิตได้ในประเทศทั้งหมด โดยเฉพาะ  
ชุด PPE องค์การเภสัชฯ ร่วมกับสมาคม  
สิ่งทอฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลิตชุด PPE ขึ้น  
ล่าสุดผลิตได้ระดับ 2 และ 3 รวมถึง  
ระดับ 4 คือ ป้องกันเชื้อได้มากขึ้น  
ป้องกันการซึมของเลือดได้ และเพื่อ

ความยั่งยืน อภ.เตรียมแผนผลิตเอง เน้น  
คุณภาพ รวมถึงหน้ากาก N95 เพราะ  
ปัจจุบันมีแหล่งผลิตเพียงเจ้าเดียวใน  
ประเทศ เราเป็นห่วงจะไม่เพียงพอ อีกทั้ง  
เป็นนโยบายของรมว.สาธารณสุข ให้ผลิต  
ได้เอง เพื่อความยั่งยืน

### จับตาเฝ้าระวัง 3 กลุ่มหลัก

ขณะที่นพ.โกสุมภ์ ภาสกรย์กวีวงศ์  
รักษาการอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเพิ่ม  
เดิมว่า กรมควบคุมโรคมีทีมสอบสวนโรค  
เร็ว 1,000 ทีม เตรียมเพิ่มขึ้นอีก 3 เท่า  
เป้าหมายหากพบติดเชื้อต้องควบคุมให้  
ได้ภายใน 3-4 สัปดาห์ ลดอัตราป่วย  
ตายต่ำกว่า 1.4% เพิ่มศักยภาพจังหวัด  
ในการจัดการโควิด มีระบบบัญชาการ  
เหตุการณ์ด้านสาธารณสุข ทุกจังหวัดมี  
แผนเตรียมพร้อมและฝึกซ้อมแผนเสมอ  
ส่วนกลุ่มเป้าหมายเฝ้าระวังและตรวจ  
ทางห้องปฏิบัติการไวรัสโควิด-19 ใน 3  
กลุ่มหลักได้แก่ 1.กลุ่มมีอาการเข้าเกณฑ์  
ตรวจเชื้อในห้องปฏิบัติการ ผู้ป่วยปอด  
อักเสบและอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในทุก  
โรงพยาบาล 2.กลุ่มเป้าหมายเฉพาะหรือ  
พื้นที่เฉพาะ เช่น ผู้ต้องขังแรกกับ แรงงาน  
ต่างด้าวพื้นที่ชายแดน และ 3.กลุ่มติดตาม  
สถานการณ์ เช่น นักกีฬาฟุตบอลไทยลีก  
นอกจากนี้ ต้องตรวจค้นหาสอบสวนทาง  
ระบาดวิทยา กรณีพบผู้ป่วยยืนยัน ดังนี้  
การติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด การค้นหา  
ผู้ป่วยเชิงรุก และค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชน  
กรณีพบผู้ป่วยต่อเนื่องเกิน 28 วัน

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ  
องค์การอาหารและยา (อย.) เผยข้อมูลการ  
สำรองยาเพื่อใช้รับมือการระบาดของไวรัส  
โควิด-19 ว่า ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม  
สำรองยาฟาวิพิราเวียร์ 628,304 เม็ด  
ยาเรเมเดซิเวียร์ 795 ขวด สำหรับผู้ป่วย  
126 ราย หน้ากาก N95 คงเหลือ  
2,257,471 ชิ้น ชุด PPE คงเหลือ  
1,959,980 ชิ้น มี 40 โรงงาน กำลัง  
การผลิต 6 หมืนชุดต่อวัน และ  
หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ คงเหลือ  
50,922,050 ชิ้น

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

**มท.ยืนยันทท.ต้องกักตัว14วัน**  
 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงความพร้อมของ 5 จังหวัดนำร่องที่จะรองรับนักท่องเที่ยวเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA หรือ STV ว่า ยังต้องมีขั้นตอนที่ชัดเจนออกมาก่อน อยู่ระหว่างร่างรายละเอียดแนวทางปฏิบัติ แต่ยืนยันในส่วนจังหวัดเตรียมการไว้แล้ว และย้ำว่าต้องไม่มีปัญหาเหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับจังหวัดภูเก็ต โดยพื้นที่ที่จะรับนักท่องเที่ยวนั้น ต้องมีความพร้อม มีมาตรการที่ชัดเจนไม่ให้ประชาชนต่อต้าน การเปิดรับนักท่องเที่ยวรูปแบบ STV เป็นเรื่องไม่ยากกังวล เพราะทุกคนต้องเข้ากักตัวเบื้องต้น 14 วันก่อน แต่ทั้งนี้ต้องสร้างความเข้าใจกับคนในพื้นที่ว่า รัฐมีมาตรการควบคุมโรคอย่างไร ส่วนที่มีข้อเสนอด่วนกักตัวนั้น พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า ถือเป็นแนวคิด แต่ยังไม่ได้ข้อยุติในการดำเนินการ

**สั่งทุกจว.ใช้งบโควิดโปร่งใส**  
 รมว.มหาดไทยกล่าวต่อว่า ขณะที่ยังประมาณพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 นั้น โครงการที่เสนอเข้ามา จะผ่านกระบวนการคัดกรองอย่างไร้โปร่งใส หากพบเกิดการทุจริตคนสั่งดำเนินการเด็ดขาด ทั้งทางวินัยและอาญา ไม่ว่าจะหน่วยงานใดก็ตาม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดต้องไปกำกับหน่วยงานในพื้นที่ที่ต้องใช้งบประมาณอย่างรอบคอบ หากพบทุจริตให้ส่งหลักฐานมาที่ตน เพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย ทั้งนี้ โครงการต่างๆ ที่ลงไปในพื้นที่ใช้งบประมาณถึง 9,900 ล้านบาทเกือบ 20,000 โครงการ ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการตามขั้นตอนให้เรียบร้อยเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทั่วถึง



มันคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

**ยุโรปวิกฤติ!**  
**ฝรั่งเศส-เยอรมนีติดไวรัสพุ่ง**  
**'บราซิล'ป่วยทะลุ 5 ล้าน**  
**เมียนมาตายเกิน 500 ราย**

ไวรัสโควิด แพร่ระบาดในยุโรปอย่างหนัก ฝรั่งเศสติดเชื้อ  
วันเดียวเกือบ 19,000 คน สูงสุดนับตั้งแต่แพร่ระบาด เยอรมนี  
พบผู้ป่วยกว่า 4,000 คน      ▶ ต่อ : ยุโรป - หน้า 11



มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

**ยุโรป**

ในวันเดียว ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา ขณะที่บราซิลยอดป่วยทะลุ 5 ล้านคน ส่วนชาวเมียนมา เสียชีวิตจากไวรัสสธระณะแล้วกว่า 500 คน พบคิดเชื่อรายวันเพิ่มต่อเนื่อง สะสมกว่า 2 หมื่นคน แต่รัฐบาลยืนยันไม่เดือนเลือกตั้งในวันที่ 8 พฤศจิกายนนี้

สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ว่ากระทรวงสาธารณสุขของฝรั่งเศส รายงานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในรอบ 24 ชั่วโมง ล่าสุด คือจนถึงช่วงเย็นของวันพฤหัสบดี ตามเวลาท้องถิ่น ว่าสถิติสะสมของผู้ติดเชื้อมีจำนวน 653,509 คน เพิ่มขึ้น 18,746 คน เป็นสถิติรายวันสูงสุดนับตั้งแต่พบผู้ป่วยคนแรก เมื่อวันที่ 24 มกราคม ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า จากสถิติเมื่อวันอังคาร ซึ่งยืนยันผู้ป่วย 10,489 คน ขณะที่รอบวันเดียวกันนี้ผู้ได้รับการรักษาหายอีก 498 คน เพิ่มสถิติสะสมของผู้ที่หายป่วยเป็นอย่างน้อย 99,793 คน แต่มีผู้เสียชีวิตอีก 80 คน สูงกว่าค่าเฉลี่ย

ของการพบผู้เสียชีวิตในรอบ 7 วัน ล่าสุดซึ่งอยู่ที่ 71 คน ส่งผลให้ตอนนี้ฝรั่งเศสมีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 สะสมอยู่ที่อย่างน้อย 32,445 คน

ทั้งนี้ รัฐบาลฝรั่งเศสประกาศให้กรุงปารีสและเขตรอบนอกถือเป็นพื้นที่ “สีแดงเข้ม” ซึ่งเป็นขั้นสูงสุดของการกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมา เป็นเมืองที่ 2 ต่อจากเมืองมาร์แซย์ และหมู่เกาะกัวเดอลุป ดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศส ที่ตั้งอยู่ในทะเลแคริบเบียน ต่อจากเมืองมาร์แซย์ที่บังคับใช้มาตรการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน ที่ผ่านมา

ทางด้าน สถาบันโรเบิร์ต ค็อก (อาร์เคไอ) ซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของเยอรมนี รายงานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในรอบวันที่ผ่านมา ว่าสถิติผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อย่างน้อย 310,144 คน เพิ่มขึ้น 4,058 คน เป็นสถิติรายวันสูงสุดนับตั้งแต่ 11 เมษายน ซึ่งในวันนั้นเยอรมนี ยืนยันจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ 3,281 คน ขณะที่สถิติสะสมของผู้ที่หายป่วยมีอย่างน้อย 267,700 คน เพิ่มขึ้น 2,100 คน และเสียชีวิตอย่างน้อย 9,578 คน เพิ่มขึ้น 16 คน ทั้งนี้ รายงานของอาร์เคไอระบุว่า เยอรมนีอาจพบผู้ป่วยรายวันสูงถึงวันละ 10,000 คน ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า หากประชาชนไม่ปฏิบัติตาม

แนวทางด้านสาธารณสุขของรัฐบาล ทั้งการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และการหมั่นทำความสะอาดมือ เนื่องจากเพียง 8% ของสถิติผู้ป่วยสะสมในเยอรมนี ที่เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ

ขณะที่ทางการบราซิล ยืนยันว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้พุ่งสูงถึง 5,002,351 คนแล้ว หลังมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 31,404 คนใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตในบราซิลอยู่ที่ 148,304 ราย ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 150,000 ราย ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า บราซิลถือเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงสุดเป็นอันดับ 3 และมีผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับ 2 ของโลก

กระทรวงสาธารณสุขของเมียนมา รายงานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ยืนยันผู้ติดเชื้อใหม่ 1,400 คน เพิ่มสถิติสะสมของผู้ป่วยเป็นอย่างน้อย 21,433 คน รักษาหายสะสมอย่างน้อย 6,084 คน ขณะที่สถิติสะสมของผู้เสียชีวิตอยู่ที่อย่างน้อย 510 คน เพิ่มขึ้น 39 คน ในรอบวันที่ผ่านมา ทั้งนี้ เมียนมารายงานสถิติผู้เสียชีวิตสะสมจากไวรัสโควิด-19 เกิน 400 คน เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม โดยสถิติสะสมของผู้เสียชีวิตผ่านหลัก 300 คน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม เกิน 200 คน เมื่อวันที่ 28 กันยายน และผ่านหลัก 100 คน เมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา โดยผู้เสียชีวิตเป็นชาวเมียนมาทั้งหมด

นายสมเกียรติ เอจิเมิด ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการค้าอาหารทะเล จ.มะริด ประเทศเมียนมา ผู้ประสานงานกับหน่วยภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ อ.เมืองมะริด มีผู้ติดเชื้อ 15 ราย ขณะที่ อ.ปะลือ เขตติดต่อ จ.ทวาย มีผู้ติดเชื้อ 41 ราย โดยผู้ติดเชื้อทั้งหมดได้มาไปรักษาในจุดที่ห่างไกลจากชุมชนเพื่อป้องกันการระบาดซ้ำ และมีภารกิจกักตัวเข้าข่ายต้องสงสัยอีกจำนวนมากทั้งในโรงแรมและสถานที่กักตัวของรัฐ สำหรับ อ.ตะนาวศรี ซึ่งห่างจากชายแดนไทยด้านทิศตะวันตกที่ด่านสิงขร 90 กม. ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ และยืนยันว่าสถานการณ์ไม่น่ากังวล เนื่องจากทางการเมียนมา ได้ตั้งจุดตรวจคัดกรองที่สะพานข้ามแม่น้ำตะนาวศรี เพื่อป้องกันการระบาดใน อ.ตะนาวศรี และ จ.เกาะสอง และยอมรับการระบาดของโควิด-19 ในเมียนมาทำให้มีผลกระทบต่อการค้าและการลงทุน ขณะที่การท่องเที่ยวจะเปิดอย่างเป็นทางการหลังจากมีวัคซีนป้องกันโรคแล้วเท่านั้น

มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

“ล่าสุดทางการเมียนมาจะควบคุมโรคเพื่อป้องกันการระบาดเพิ่มภายในประเทศตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งใหญ่ในวันที่ 8 พฤศจิกายนนี้ รัฐบาลเมียนมายืนยันว่าจะไม่มีการเลื่อนวันเลือกตั้งอย่างเด็ดขาด เพื่อไม่ให้มีผลกระทบและความเสียหายในการบริหารประเทศ ทุกฝ่ายพร้อมจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์โควิด-19 อย่างแน่นอน แต่ก่อนการเลือกตั้งได้สั่งห้ามผู้สมัครจากทุกพรรคทำการประชุม หรือออกปราศรัยหาเสียงอย่างเด็ดขาด เพื่อไม่ให้มีประชาชนจำนวนมากไปรวมตัว” นายสมเกียรติ กล่าว

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก นับจนถึงช่วงเย็นวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 36,430,705 ราย เสียชีวิต 1,061,153 ราย รักษาหาย 27,433,006 ราย สหรัฐ ติดเชื้อ 7,776,224 ราย เสียชีวิต 216,784 ราย อินเดีย ติดเชื้อ 6,835,655 ราย เสียชีวิต 105,554 ราย บราซิล ติดเชื้อ 5,002,357 ราย เสียชีวิต 148,304 ราย รัสเซีย ติดเชื้อ 1,260,112 ราย เสียชีวิต 22,056 ราย โคลอมเบีย ติดเชื้อ 877,683 ราย เสียชีวิต 27,180 ราย



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 หน้า 5

## ธ.โลกซีเควิตทำคนจนพุ่ง115ล.คน

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม เฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ประจำวันในประเทศไทย มีผู้ป่วยรายใหม่ 7 ราย เดินทางมาจาก 6 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 1 ราย อินเดีย 1 ราย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย อังกฤษ 2 ราย เนเธอร์แลนด์ 1 ราย และคูเวต 1 ราย อยู่ในสถานกักกันทางเลือก (Alternative State Quarantine) ในสถานกักกันของรัฐ (State Quarantine) และสถานพยาบาล (Alternative Hospital Quarantine)

ทั้งนี้สถานการณ์โรคโควิด-19 ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อเพิ่มใหม่ 343,517 ราย ยอดผู้ติดเชื้อรวม 36,386,805 ราย อาการรุนแรง 67,416 ราย รักษาหายแล้ว 27,407,220 ราย เสียชีวิต 1,060,418 ราย อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ 1.สหรัฐอเมริกา 7,776,224 ราย เป็นรายใหม่ 48,716 ราย 2.อินเดีย 6,832,988 ราย เป็นรายใหม่ 78,809 ราย 3.บราซิล 5,002,357 ราย เป็นรายใหม่ 31,404 ราย 4.รัสเซีย 1,248,619 ราย เป็นรายใหม่ 11,115 ราย 5.โคลอมเบีย 877,683 ราย เป็นรายใหม่ 7,875 ราย ประเทศไทยอยู่อันดับ 139 ของโลก ส่วนพม่ามีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 1,400 ราย ยอดสะสมรวม 21,433 ราย

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลนำร่อง 5 จังหวัด ให้เป็นพื้นที่กักกันตัวของนักท่องเที่ยวกลุ่มพิเศษเดินทางเข้ามาในประเทศไทยว่า ขณะนี้ยังไม่ได้เปิด เพราะเพิ่งประชุมวันที่ 7 ตุลาคม ที่ผ่านมา จึงต้องไปคุยในรายละเอียด โดยพื้นที่ต้องพร้อมและมีมาตรการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเพื่อประชาชนจะได้ไม่วิตกกังวล พื้นที่ใดจะเปิดรับนักท่องเที่ยวก็วิซ่าพิเศษ จะต้องมีความพร้อมไม่มากนัก เนื่องจากนักท่องเที่ยวเหล่านี้จะต้องกักตัว 14 วัน จึงออกไปได้และยังไม่ลดเวลากักตัว เพราะยังเป็นแค่แนวคิดที่จะพิจารณา ซึ่งยังไม่ได้ช้อยติ ซึ่งเราต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่

วันเดียวกัน ธนาคารโลกระบุว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มีคนอีกกว่า 115 ล้านคนทั่วโลก ต้องตกไปอยู่ในบัญชีกลุ่มคนที่มีความยากจนเรื้อรัง ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นของคนในกลุ่มดังกล่าวเป็นครั้งแรกใน 22 ปี ภายในปี 2564 จำนวนคนยากจนเรื้อรังทั่วโลกอาจเพิ่มขึ้นสูงถึงมากกว่า 150 ล้านคน ทั้งนี้กลุ่มคนที่อยู่ในสถานะยากจนเรื้อรังหมายถึงผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่โดยมีรายได้ต่ำกว่า 1.90 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 60 บาทต่อวัน



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 หน้า 7

## ‘อนุทิน’จ่อลงนามใช้‘กัญชง’เหมือนกัญชา

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่องค์การเภสัชกรรม (อก.) อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกกัญชาทางการแพทย์ในรูปแบบโรงเรือน (Greenhouse)

นายอนุทินกล่าวว่า “อีกไม่กี่สัปดาห์ สธ.จะออกประกาศเกี่ยวกับพืชกัญชง เพื่อนำสารสกัดต่างๆ มาใช้ประโยชน์ มีข้อผ่อนคลายเป็นพิเศษ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงมากขึ้น” นายอนุทินกล่าว และว่า พืชกัญชงไม่ใช่พืชสารเสพติด มีความคล่องตัวมากกว่ากัญชา สามารถใช้ประกาศกระทรวงได้ จะเน้นปลูกและเพื่อใช้สารสกัดมาทำประโยชน์ ขณะนี้ผ่านความเห็นชอบ ครม.แล้ว อยู่ในขั้นตอนกฎกระทรวงพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย และจะส่งกลับมาที่กระทรวง ประกาศกฎกระทรวงพืชกัญชงจะลือไปกับ พ.ร.บ.กัญชา มีรัฐวิสาหกิจชุมชนมีคู่สัญญากัน (คอนแท็ก ฟาร์มมิ่ง) เพื่อให้สามารถปลูกได้ภายใต้สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกัญชงอยู่ภายใต้การควบคุมของ สธ. คุณภาพของสารสกัดขึ้น

อยู่กับการปลูก

นายอนุทินกล่าวว่า กัญชาและกัญชงไม่ต่างกัน เพราะสิ่งที่สำคัญคือสารสกัดซีบีดี (CBD) และทีเอชซี (THC) สธ.จะพยายามปลดล็อกให้ได้มากที่สุด ส่วนการเลือกพื้นที่นำร่องใน 3 จังหวัด คือ ลำปาง บุรีรัมย์ และนครราชสีมา เลือกจากความพร้อมของจังหวัด สภาพอากาศเป็นสิ่งสำคัญ ในโรงเรือนของ อก.ที่มาดูวันนี้ เป็นรูปแบบการผลิตแบบอุตสาหกรรม มีการลงทุน ไม่เหมือนกับการปลูกในครัวเรือน หากมีการอนุญาตให้ประชาชนปลูกได้ ก็จะปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์และภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และเรื่องของราคาจะขึ้นอยู่กับกลไกของตลาด

“ที่ผ่านมา นโยบายของพรรคที่ได้ทำมีความก้าวหน้ามาก พ.ร.บ.กัญชาก็ผ่านความเห็นชอบของ ครม.ที่มีพรรคร่วมรัฐบาล ถ้าผ่านรัฐสภาแล้ว ก็ไม่ต้องมาถามว่ากัญชา จะปลูกที่ต้นก็ได้ ถ้าทำกฎหมาย อย.เป็นผู้รับผิดชอบกฎหมาย จะปรับปรุงระเบียบเพื่อให้เข้าถึงได้ ไม่ให้ติดขัดล่าช้า” นายอนุทินกล่าว